



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน

เรื่อง ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนเป็นการชั่วคราว

.....

ด้วยในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้เกิดเหตุการณ์อุกฉกรรจ์ คนร้ายก่อเหตุกราดยิงผู้คนและเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และมีการยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงครั้งนี้แล้ว ๓๗ ราย และบาดเจ็บอีกอย่างน้อย ๑๐ ราย เป็นเด็กเล็กถึง ๒๔ ราย นอกจากนี้ ผู้ก่อเหตุยังก่อเหตุในระหว่างทางก่อนไปปลิดชีพตัวเองที่บ้านพัก พร้อมกับบุตรชายและภรรยา ซึ่งเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เศร้าใจ และหดหู่ใจของคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ได้เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่ปกติจะมีบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นสุภาพสตรีและเด็กเล็ก ทำให้บุคคลดังกล่าวรวมทั้งผู้ปกครอง เกิดความหวาดระแวงในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขาดขวัญกำลังใจ และเกรงกลัวต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากคนร้ายอื่น หรืออาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ จากบุคคลที่เกิดความเครียดจากเศรษฐกิจ สังคม และสภาพความเป็นอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันยังไม่มีแนวทางหรือมาตรการชักซ้อมในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องดังกล่าว

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน ๔ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกระเบียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองคู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท้ายลาด ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในช่วงนี้ เป็นช่วงที่มีการปิดเทอมของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น คงมีการเปิดการเรียนการสอนเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้น ซึ่งมีความเสี่ยงและผลกระทบต่อการเรียนการสอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ประกอบกับจังหวัดลพบุรีได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ให้เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ หมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบลหนองกระเบียน ไปพร้อมกันนี้ด้วย

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการวางแผนในเรื่องความปลอดภัยของเด็กเล็กรวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กในเบื้องต้น และการขอความชัดเจนในมาตรการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนในเหตุการณ์ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๙ (๑) (๖) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงให้ปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน ๔ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกระเบียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองคู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท้ายลาด ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หรือจนกว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปิดการเรียนการสอน ทั้งนี้ไม่เกิน ๓๐ วัน

ในการนี้ ให้สำนักงานปลัด ครูและผู้ดูแลเด็ก ถือปฏิบัติดังนี้

๑. มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปลัด โดยติดตามประเมินผล มอบหมายงาน รวมทั้งบริหารจัดการในเรื่องอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้าที่ ๒

๒. ศึกษาและวางแผนงานร่วมกันทุกภาคส่วนในเรื่องของมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และอันตรายต่างๆ เช่น แผนงานมีการฝึกซ้อมสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุ ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง บุคลากรในศูนย์ควรได้รับการอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติเหตุ และความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก มีโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไว้เพื่อติดต่อได้อย่างทันที่ กรณีเกิดเหตุการณ์คับขัน หรือจำเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำไว้ มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก มีมาตรการในการรับ - ส่งเด็ก กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและอันตรายต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับเด็กที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยด่วน มีการสำรวจ ประเมิน และจัดการจุดเสี่ยงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๓. ปฏิบัติการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรการที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดต่อไป

๔. ให้แจ้งผู้ปกครองเด็กเล็กทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมใจ อินทนิล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน

